

ด่วนที่สุด

ที่ รย ๐๐๑๗.๒ (COVID-19)/ว ๒๓๓๕



ศูนย์บริหารฯ COVID-19 จังหวัดระยอง

ศาลากลางจังหวัดระยอง

ถนนสุขุมวิท รย ๒๑๑๕๐

๒๔ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง มาตรการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการบริหารราชการและให้บริการประชาชนในสภาวะวิกฤต (รองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19))

เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง นายกเทศมนตรีนครระยอง นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด และนายกเทศมนตรีเมืองบ้านฉาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย (ศูนย์โควิดฯ มท.) ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๓๐/ว ๒๓๕๐

ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า สำนักงาน ก.พ.ร. ได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งมีมติเห็นชอบในหลักการกับมาตรการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการบริหารราชการและให้บริการประชาชนในสภาวะวิกฤต (รองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)) ที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ โดยสำนักงาน ก.พ.ร. ให้ทุกหน่วยงานมุ่งเน้นการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน การเร่งประชาสัมพันธ์การให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) การกำหนดมาตรการชั่วคราวให้มีช่องทางการรับส่งเอกสารอื่น ๆ แทนการให้ประชาชนเดินทางมาติดต่อด้วยตนเอง และการดำเนินการทบทวนและปรับปรุงแผนการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (business continuity plan – BCP) ให้สามารถรองรับกรณีเกิดโรคระบาดต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานได้ ทั้งนี้ สำหรับการทบทวนและปรับปรุง BCP จะมีการแจ้งรายละเอียดแนวทางโดยเร็วต่อไป

ในการนี้ ศูนย์บริหารและประสานการปฏิบัติเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดระยอง จึงขอแจ้งมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นเพื่อให้หน่วยงานดำเนินการมาตรการดังกล่าวตามกรอบภารกิจที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยสามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่เว็บไซต์จังหวัดระยอง www.rayong.go.th หัวข้อ ดาวน์โหลดเอกสารกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ทั้งนี้ สำหรับอำเภอ ขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปริญญา โพธิสัตย์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

รองประธานกรรมการศูนย์บริหารและประสานการปฏิบัติเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันและ

ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

จังหวัดระยอง

ศูนย์บริหารและประสานการปฏิบัติ COVID-19 จังหวัดระยอง

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๘๖๙-๔๐๖๘